



ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยเปิดรับสมัครบุคคลไปแล้ว ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดพะเยาจึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังมีรายชื่อดังนี้

ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	วงศ์กาเม็ง
ลำดับที่ ๑	๐๐๓	นายณัฐพงษ์	วงศ์กาเม็ง
ลำดับที่ ๒	๐๐๙	นางสาวนฤมล	อุตสา
ลำดับที่ ๓	๐๐๔	นางสาวมลลิกา	แซ่ตั้ง
ลำดับที่ ๔	๐๑๐	นางสาวพิมพ์พร	ชุ่มวงศ์

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการเลือกสรรได้ลำดับที่ ๑ ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชจร วนิชพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา